



รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2566

โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา
ตำบลหม่อม อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2566

(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ		ผลการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา (ระบุเป็น ว/ด/ป ที่เริ่ม และสิ้นสุดการ ดำเนินการ)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1. การวางแผนกำลังคน 1.1 แผนอัตรากำลัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-		✓	1.1 จัดทำแผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	1 มกราคม 2566 – 30 กันยายน 2566
2. การฝึกอบรม 2.1 การฝึกอบรมและศึกษาดู งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	20,000	20,000	0		✓	2.1 บุคลากรร้อยละ 80 มีการ พัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทาง วิชาชีพ สมรรถนะในการ ปฏิบัติงานที่ประสิทธิภาพ	1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง (จำแนกตามประเภทตำแหน่ง)

ประเภท	ปี 2566
	จำนวน
1. ผู้บริหาร	2 อัตรา
2. ครู	30 อัตรา
3. บุคลากรทางการศึกษา	1 อัตรา

ข้อมูลสถิติ (จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม/พัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ที่	ชื่อ-สกุล	เรื่อง ที่เข้ารับการอบรม	หน่วยงานที่จัด	จำนวน ชั่วโมง	เอกสารอ้างอิง
1	นายวิริยนต์ ตะวัน	-	-	-	-
2	นางพนิดา แซ่จิ่ง	-	-	-	-
๓	นางอรุณี สุพรรณกลาง	-	-	-	-
๔	นางฐิติญา คำแก้ว	ได้เข้าร่วมประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง สมรรถภาพด้านประกัน คุณภาพการศึกษาชั้น พื้นฐานให้กับศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาด้วยรูป แบบผสมผสาน	สพฐ	12	เกียรติบัตร
๕	นางสาวนฤมล จักรเสน	-	-	-	-
๖	นางอภิญา คุรุภัณฑ์	การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plusรหัส	สพฐ ร่วมกับ สสวท	16	เกียรติบัตร

		64070			
		ผ่านการอบรมหลักสูตร อบรมออนไลน์ เครือข่าย อินเทอร์เน็ตและผ่านการ ทดสอบการใช้งานระบบ มาตรฐานความปลอดภัย (MOE Savety Platform) สำหรับผู้แจ้งเหตุและผู้รับ แจ้ง	สพป.อด 1	8	เกียรติบัตร
๗	นายไพฑูรย์ แสนดี	-	-	-	-
๘	นางนงนุช จันทยุทธ์	ได้ผ่านการอบรมและสร้าง ความเข้าใจการบริหาร จัดการการบริหารจัด การศึกษาในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานผ่าน ระบบออนไลน์	สพป.อด 1	3	เกียรติบัตร
		ผ่านการอบรมเชิง ปฏิบัติการ โครงการบ้าน วิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รวม 8 กิจกรรม	สพป.อด 1	12	เกียรติบัตร
		ได้เข้าร่วมโครงการบริหาร จัดการคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาตาม แนวคิดปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียนที่ใช้ สถานศึกษาเป็นฐาน	สพฐ	8	เกียรติบัตร
๙	นางอำพร พินจู้รักษ์	ผ่านการอบรมหลักสูตร อบรมออนไลน์ เครือข่าย อินเทอร์เน็ตและผ่านการ	สพป.อด 1	8	เกียรติบัตร

		ทดสอบการใช้งานระบบ มาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Platform) สำหรับผู้แจ้งเหตุและผู้รับแจ้ง			
		ผ่านการเข้าร่วมอบรม ห้องเรียนสร้างเด็กสมดุลง วึ่ง เล่น กินดี นอนพอ	สสส	8	เกียรติบัตร
๑๐	นางฐิติพร ทองเจริญ	ผ่านการอบรมหลักสูตร อบรมออนไลน์ เครือข่าย อินเทอร์เน็ตและผ่านการ ทดสอบการใช้งานระบบ มาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Platform) สำหรับผู้แจ้งเหตุและผู้รับแจ้ง	สพป.อด 1	8	เกียรติบัตร
		ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ดำเนินการคัดกรองเด็ก พิการทางการศึกษา ตาม แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการการพิจารณา ให้คนพิการได้รับสิทธิ ช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการ การรับรอง บุคคลของสถานศึกษาว่า เป็นคนพิการ	สพป.อด 1	24	เกียรติบัตร
		ได้ผ่านการอบรมให้ความรู้ ด้านการดำเนินงานโครงการ อาหารกลางวันในโรงเรียน ประถมศึกษาผ่านระบบ ออนไลน์	สพป.อด 1	8	เกียรติบัตร

๑๑	นางสุภาภรณ์ มุมอภัย	ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ดำเนินการคัดกรองเด็ก พิการทางการศึกษา ตาม แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการการพิจารณา ให้คนพิการได้รับสิทธิ ช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการ การรับรอง บุคคลของสถานศึกษาว่า เป็นคนพิการ	สพป.อด 1	24	เกียรติบัตร
๑๒	นางชาลิสสา สรรพโส	ผ่านการอบรมเชิง ปฏิบัติการการใช้โปรแกรม ระบบการบริหารจัดการผล การเรียนรู้ (SCHOOLMIS)	สพป.อด 1	8	เกียรติบัตร
		ได้ผ่านการอบรมและสร้าง ความเข้าใจการบริหาร จัดการการบริหารจัด การศึกษาในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานผ่าน ระบบออนไลน์	สพป.อด 1	3	เกียรติบัตร
		ได้เข้าร่วมโครงการบริหาร จัดการคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาตาม แนวคิดปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียนที่ใช้ สถานศึกษาเป็นฐาน	สพฐ	8	เกียรติบัตร
๑๓	นายพิทยา บุญเรือง	ได้ผ่านการพัฒนา จรรยาบรรณของวิชาชีพ ทางการศึกษาตามหลักสูตร	เลขาธิการคุรุสภา	2 ชม.-30 นาที	เกียรติบัตร

		จรรยาบรรณของวิชาชีพ ทางการศึกษา			
		การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plusรหัส 64070	สพฐ รวมกับ สสวท	16	เกียรติบัตร
๑๔	นายเด็ดยุทธ อุดม	-	-	-	-
๑๕	นายจักรินทร์ ไชยเชียงพิณ	-	-	-	-
๑๖	นางกัญญาณัฐ พลช้อ	-	-	-	-
๑๗	นายอภิชาติ แข็งแรง	การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plusรหัส 64070	สพฐ รวมกับ สสวท	16	เกียรติบัตร
๑๘	นางสาวนภลัย ติใจ	ผ่านการอบรมหลักสูตร อบรมออนไลน์ เครือข่าย อินเทอร์เน็ตและผ่านการ ทดสอบการใช้งานระบบ มาตรฐานความปลอดภัย (MOE Savety Platform) สำหรับผู้แจ้งเหตุและผู้รับ แจ้ง	สพป.อด 1	8	เกียรติบัตร
		การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plusรหัส 64070	สพฐ รวมกับ สสวท	16	เกียรติบัตร
1๙	นางสาวพิจิตรา ผมอินทร์	ผ่านการอบรมเชิง ปฏิบัติการการใช้โปรแกรม ระบบการบริหารจัดการผล การเรียนรู้ (SCHOOLMIS)	สพป.อด ๑	8	เกียรติบัตร
๒๐	นางสาววงศ์ผกา ปราบพาล	-	-	-	-
21	นางสาวลินดา แก้วแก่น	-	-	-	-
22	นางสาวอรพิน คำถน	ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร	สพป.อด 4	8	เกียรติบัตร

		ผู้ดำเนินการคัดกรองเด็ก พิการทางการศึกษา ตาม แบบท้ายประกาศ คณะกรรมการการศึกษา ให้คนพิการได้รับสิทธิ ช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการ การรับรอง บุคคลของสถานศึกษาว่า เป็นคนพิการ			
23	นางมลวิภา แนวนบุตร	-	-	-	-
24	นางสาวรุ่งนรินทร์ โพธิ์เพชรเล็บ	-	-	-	-
25	นายธราธร เหมือนโพธิ์	-	-	-	-

สรุปผลการเข้ารับการอบรม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566

จำนวนข้าราชการครูจำนวน 25 คน เข้ารับการอบรม จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 56 รวม 232.30 ชั่วโมง

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี